

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN NĂM 2021
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và Văn bản số 138/QGPCTT ngày 22/12/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021

1. Tình hình thiên tai, thiệt hại và tác động đến dân sinh, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2021, có 09 cơn bão và 03 ATNĐ xuất hiện trên biển đông, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 02, ATNĐ, hoàn lưu ATNĐ do bão số 03 suy yếu và hoàn lưu cơn bão số 7, số 8.

* **Về không khí lạnh (KKL):** Về rét đậm, rét hại: Từ đầu năm đến hết tháng 11, chịu ảnh hưởng của 21 đợt KKL và KKLTC; xảy ra 04 đợt rét đậm, rét hại. Từ ngày 01 - 03/01, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại có cường độ mạnh (Cúc Phương: 5,0⁰C; Nho Quan: 6,5⁰C.; Ninh Bình: 9,2⁰C).

* **Nắng nóng:** Năm 2021 xảy ra 10 đợt nắng nóng diện rộng đặc biệt là đợt nắng nóng từ ngày 29/5 – 03/6 . Tx: 40,7⁰C (tại Ninh Bình).

* **Tình hình mưa:** Từ đầu năm đến nay xảy ra 12 đợt mưa vừa và mưa to.

* **Tình hình xâm nhập mặn:** Độ mặn trên sông Đáy tại Như Tân từ tháng 1 đến tháng 4/2021 ở mức trung bình và cao; phổ biến từ 7,0 đến 18,0 phần nghìn, riêng tháng 1/2021 xuất hiện độ mặn cao nhất 24,0 phần nghìn.

* **Tình hình sạt lở và thiệt hại do thiên tai gây ra:**

- Từ ngày 08 - 09/9/2021 do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn huyện Nho Quan đã xảy ra 01 vụ sạt lở đất, đá tại xã Phú Long, tuy nhiên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản, khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 60m³.

- Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 09-13/9/2021 tại thôn Sấm 3, xã Cúc Phương có hiện tượng lún nứt, sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 03 hộ gia đình dưới chân đồi.

- Sạt trượt tại vị trí đang thi công đắp mới tuyến đê hữu Đáy đoạn từ Km66+103 ÷ Km66+270 thuộc địa phận xã Hội Ninh, huyện Kim Sơn. Đánh giá sơ bộ nguyên nhân sạt trượt là do vị trí đang thi công nằm ở bờ lõm của sông cong, nước sâu, dòng chảy chủ lưu có hướng xoáy vào mái bờ sông, vị trí bãi sông có nền đất yếu, nhiều khả năng xuất hiện túi bùn cục bộ phía dưới.

- Do ảnh hưởng của bão số 02 gây ra mưa vừa, mưa to. Mưa lớn làm 389,3 ha lúa bị đổ; 26,4 ha hoa màu, cây ăn quả bị gãy đổ, dập; 98 cây xanh bị đổ, nghiêng; 17 cột điện hạ thế bị gãy, đổ; sứ trung thế 04 quả, 02 trạm biến áp bị sự cố; đường phía công Trạm Kiểm soát Biên phòng Côn Nôi bị sóng biển làm sạt lở 15m; bờ kè từ Cầu kiểm soát Trạm KSBP Cửa Đáy dài khoảng 380m, nhiều đoạn bị vỡ, lún gãy, mặt mái kè, bên trong bị sóng đánh rỗng gây lún cục bộ.

- Do ảnh hưởng của ATNĐ sau bão số 3 đã có mưa trên diện rộng làm ngập úng: 579,0 ha (Trong đó: Ngập trắng 128 ha; phát phơ 3/4: 217 ha; ngập 2/3: 234 ha). Diện tích ngập trắng chủ yếu là diện tích mới xạ.

- Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 07, khu vực tỉnh Ninh Bình đã có mưa trên diện rộng làm 251,25 ha lúa bị đổ và 60 ha hoa màu bị hỏng.

- Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8, khu vực tỉnh Ninh Bình đã có mưa trên diện rộng làm 1.406 ha lúa bị đổ và 445 ha hoa màu bị hỏng; Kênh Cánh Điều độ 3m, sập 1 tấm đan.

2. Kết quả công tác phòng, chống thiên tai:

2.1. Về phòng ngừa:

a. Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp: đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai.

- Ngay từ đầu năm Ban chỉ huy PCTT & TKCN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đồng thời Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy; Ban hành Quyết định kiện toàn các tiểu ban PCTT & TKCN và đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN trực thuộc đơn vị.

- Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 24/3/2021 Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các huyện, thành phố báo cáo và trực tiếp kiểm tra một số trọng điểm phòng chống thiên tai của địa phương, những công trình đang thi công dang dở có nguy cơ mất an toàn trong mùa lũ bão;... và thống nhất các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho công trình PCTT trong mùa mưa bão.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành nhiều các phương án phòng chống, ứng phó thiên tai như: Phương án bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình, Phương án hộ đê toàn tuyến, ứng phó với trường hợp bão lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021; Phương án Thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác PCTT và TKCN, Phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2021... Kịp thời ban hành nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo phòng, chống bão, mưa lũ, nắng nóng, ... văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; báo cáo nhanh, báo cáo thiệt hại sau thiên tai và đề xuất hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

- Ngoài ra còn phối hợp và đôn đốc các đơn vị xây dựng các phương án:

+ *Về phương án đảm bảo hậu cần:* Sở Công thương dự trữ về lương thực và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho nhân dân các huyện miền núi và các vùng thường xảy ra thiên tai trong mùa mưa, bão.

+ *Về phương án đảm bảo thông tin liên lạc:* Sở Thông tin và Truyền thông đã có phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, trong mọi tình huống tại các vùng miền trong tỉnh, cho các trạm khí tượng thủy văn...

- *Về phương án đảm bảo y tế:* Sở Y tế đã có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị y tế sẵn sàng cho công tác sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

- *Về công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đê:* Công an tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm về TTATGT, an toàn đê điều để ngăn chặn tình trạng xe quá tải hoạt động trên các tuyến đê.

- Nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp: đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại Văn phòng thường trực các cấp.

+ Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Lắp đặt thiết bị camera quan trắc theo dõi mực nước tại các tuyến đê, hồ chứa để theo dõi mực nước, công trình và có phương án ứng phó kịp thời khi có bão, lũ xảy ra.

+ Phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động cảnh báo sớm mưa, lũ phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

+ Hoàn thành 03 công trình cộng đồng phòng chống thiên tai kết hợp làm trường học: Xây dựng 02 bể bơi có nhà vòm bảo vệ tại trường tiểu học xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh và trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư; 01 phòng học kết hợp PCTT tại xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp nhận và phân bổ vật tư, thiết bị PCTT từ nguồn dự trữ quốc gia cho các đơn vị và địa phương theo quy định.

b. Phê duyệt, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó với các cấp độ RRTT các cấp, hoạt động Quỹ PCTT tại địa phương phù hợp với tình hình thiên tai và dịch bệnh Covid tại địa phương.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và rà soát Phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định.

- Hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh:

+ Lũy kế số dư Quỹ PCTT tính đến hết ngày 31/12/2021 là 23,542 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu đồng*).

Tính đến hết ngày 31/10/2021 Ban quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình đã xuất Quỹ tỉnh là: 1.186,000 triệu đồng để thực hiện các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai và xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Quỹ và Quy chế tổ chức hoạt động theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai trình UBND tỉnh ban hành.

c. Công tác, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về PCTT

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh các cấp tăng cường cập nhật thông tin tình hình diễn biến bão, mưa lũ và các loại hình thiên tai kịp thời tới người dân; hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực kỹ năng cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan phát nhiều tờ rơi, sổ tay hướng dẫn công tác PCTT & TKCN cho các cấp, các ngành người dân với mục đích giúp mọi người nắm bắt được nhiệm vụ cơ bản trong lĩnh vực PCTT để triển khai thực hiện một cách chủ quan, kịp thời, hiệu quả.

- Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 540/KH-CAT-PV01 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng; quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường công tác xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện giao thông trên các tuyến đê. Công an tỉnh đã tổ chức trên 1.500 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, mô tô có gắn loa trên các tuyến đê; tổ chức 380 lượt tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cho chủ xe, lái xe vận tải thường xuyên hoạt động trên các tuyến đê; phát hiện, xử lý 1.893 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16 tỷ đồng, tạm giữ 25 ô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 787 trường hợp. Qua thực hiện kế hoạch tình trạng vi phạm về an toàn đê điều, vi phạm về xe quá tải trọng đi trên đê đã cơ bản hạn chế tình trạng xe quá tải đi trên đê góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân tham gia giao thông thuận tiện và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hệ thống đê trên địa bàn tỉnh.

d. Kết quả triển khai thực hiện: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung cụ thể:

- Tham mưu Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chỉ đạo kiện toàn BCH PCTT và TKCN các cấp; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị làm công tác tham mưu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương, xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở ở cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm lòng cốt.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, cấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước để giảm thiểu nguy cơ sạt, trượt, đảm bảo an toàn cho dân cư; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn; tập trung trồng rừng thay thế để nâng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong trường học: Nhà trường, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi có thiên tai. Tổ chức tập huấn, truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai.

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nghiên cứu, xây dựng chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác PCTT & TKCN. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc thẩm quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai gây ra. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

e. Kết quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/2/2021 của Ban Chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/3/2021.

Sau khi rà soát theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Ninh Bình tổng hợp, báo cáo công tác đánh giá phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai như sau: Tổng điểm đánh giá 04 nhóm với 24 tiêu chí đạt: 86,75 điểm

Trong đó: Tổ chức, nhiệm vụ đạt: 12,75 điểm; Phòng ngừa thiên tai đạt: 36,50 điểm; Ứng phó thiên tai đạt: 18,50 điểm; Khắc phục hậu quả thiên tai đạt: 19,00 điểm

f. Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội xung kích PCTT cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác “4 tại chỗ” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Cụ thể trong phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai: Ngoài vật tư phục vụ công tác PCTT do tỉnh quản lý thì Ban chỉ huy còn giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư, lực lượng, trang thiết bị, hậu cần rõ ràng cho các sở, ban, ngành và địa phương. Khi có thiên tai xảy ra các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo địa bàn được phân công có mặt tại hiện trường để chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động huy động lực lượng xung kích PCTT, dân quân tự vệ,... phối kết hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, lực lượng làm công tác PCTT sở chuyên ngành, lực lượng công an, quân đội tổ chức cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố do thiên tai gây ra.

- Việc thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Tính đến hết năm 2021 có 117/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 98,3%, 11 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu, có 16 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

Thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ứng phó giờ đầu khi có thiên tai xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 06 huyện, 02 thành phố với 143/143 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thực hiện phổ biến tuyên truyền thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Các xã, phường, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Quyết định thành lập đội xung kích PCTT và TKCN cấp xã. Tổng các Đội xung kích PCTT cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập trong năm 2021 là 143 đội với tổng số đội viên đội xung kích PCTT là 11.906 người.

Hưởng ứng Cuộc thi “Xung kích phòng chống thiên tai” do Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT phát động. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh cử đội xung kích PCTT xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh đại diện cho tỉnh Ninh Bình tham gia cuộc thi vào tháng 11/2021 tại thành phố Đà Nẵng.

g. Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai ở các cấp

- Năm 2021, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh:

+ Phối hợp với Tổng cục PCTT tổ chức Hội nghị trực tuyến “*Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều*”.

+ Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT tổ chức Tập huấn trực tuyến “*Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai cấp huyện trong việc triển khai tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã*”.

+ Phối hợp với Ban quản lý dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu tổ chức: Tập huấn về Quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (*Tập huấn TOT*) cho cán bộ văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN; Tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai, rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (*Tập huấn TOF*) cho cán bộ Ủy ban nhân dân xã Kim Đông, huyện Kim Sơn.

- Công an tỉnh đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội xung kích Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 103 đồng chí là thành viên Đội xung kích PCTT và TKCN Công an tỉnh. Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định và mở 119 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC ở cơ sở với trên 13 nghìn lượt người tham gia.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện Cứu hộ, Cứu nạn phổ thông năm 2021 cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị cụ thể, bảo đảm đủ nội dung, thời gian huấn luyện, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của địa phương, đơn vị tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

+ Phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ, lụt, cháy nổ.

+ Kỹ thuật bơi cứu người và phương pháp cứu người bị nạn.

+ Cách làm bè mảng bằng vật liệu tại chỗ, cách chèo, chống bè, mảng và thuyền để cứu vớt chuyên người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật chất ra khỏi vùng lũ lụt.

+ Tổ chức lực lượng và biện pháp phòng tránh ứng phó với bão, ATNĐ; đặc điểm nguyên nhân, biện pháp ứng phó với sự cố hoá chất; phương pháp sử dụng một số trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống cháy; tổng quan về tràn dầu, lực lượng vũ trang ứng phó với sự cố tràn dầu, quản lý và xử lý chất thải tràn dầu.

h. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của các Bộ ngành.

- Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 13/1/2022 triển khai thực hiện Quyết định số

379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Đối với dự án: Công trình Xử lý cấp bách sạt lở kè Mả Na đoạn từ K28+870 – K29+613, đê hữu Đáy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình được triển khai thực hiện và đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2.2. Về ứng phó:

a. Kết quả công tác dự báo, cảnh báo so với diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương.

Trong năm vừa qua Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình đã thực hiện nhiệm vụ Báo cáo đầy đủ, kịp thời dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cơ bản sát với diễn biến thời tiết tại địa phương.

b. Công tác thông tin, truyền tải các bản tin cảnh báo, dự báo đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh, đặc biệt là hiện trạng tiếp nhận thông tin thiên tai của cơ sở, cộng đồng.

**** Về kêu gọi tàu thuyền:***

Trong năm 2021, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành 10 Công điện để chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh tìm mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết và chủ động tìm nơi tránh, trú an toàn; triển khai các biện pháp để đối phó với bão, ATNĐ, mưa lớn và sạt lở đất đá và các đợt không khí lạnh, gió mạnh trên biển. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã thông báo, kêu gọi cho toàn bộ 135 chủ phương tiện/435 thuyền viên và người lao động ngoài đê Bình Minh III (433 lao động) vào nơi tránh trú an toàn.

**** Công tác tìm kiếm cứu nạn:***

- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điều động 400 lượt cán bộ chiến sĩ/ hơn 80 lượt phương tiện các loại, tổ chức thông báo đến chủ, người lao động làm việc trên các lều, chòi về tin bão và hướng dẫn, kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển và khu vực cửa sông, lao động từ đê Bình Minh 3 ra khu vực Cồn Nổi vào nơi tránh trú an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dân, chốt chặn các khu vực ngăn không cho nhân dân ra vùng nguy hiểm.

Năm 2021 trên khu vực vùng biển Ninh Bình xảy ra 03 vụ/03 phương tiện/18 người bị nạn. Cụ thể:

+ Ngày 11/01/2021 đã cứu hộ thành công 12 người và phương tiện của đoàn công tác Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an bị chết máy, trôi dạt ra phía đông Cồn Mờ, trước Trạm kiểm soát Biên phòng Cồn nổi.

+ Ngày 16/7/2021 tại sông Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Ninh Bình, cách Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Phúc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu Xuân Tuấn 09 (BKS NĐ 2197) do Nguyễn Quang Long, sinh năm 1954 quê Nam Định làm thuyền trưởng và phương tiện QN 8959 do ông Phạm Văn Kiên, sinh năm 1987 quê quê Nam Định làm thuyền trưởng. Hậu quả tàu NĐ 2197 bị chìm, ông Nguyễn Quang Long mất tích. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy và Công an huyện Yên Khánh đã tìm kiếm nạn nhân mất tích và tìm thấy thi thể ông Nguyễn Quang Long tại vị trí bị nạn khoảng 50m về phía hạ lưu sông Đáy.

+ Ngày 18/8/2021 đã cứu hộ thành công bè mảng khai thác thủy sản của ông Trần Chí Quốc, sinh năm 1977 tại Thanh Hóa bị giông gió to làm vỡ bè mảng, máy bè mảng bị ngập nước không hoạt động, những người trên bè mảng đang gặp nguy hiểm. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã cứu hộ và đưa 05 thuyền viên vào bờ an toàn.

*** Công tác ứng phó với các sự cố:**

- Các huyện, thành phố có đề tổ chức tuần tra, kiểm tra canh gác 24/24h toàn bộ hệ thống đê, phát hiện kịp thời và tổ chức xử lý hoàn triệt các điểm xung yếu.

- Đối với sự cố sạt trượt tại vị trí đang thi công đắp mới tuyến đê hữu Đáy đoạn từ Km66+103 ÷ Km66+270 thuộc địa phận xã Hội Ninh, huyện Kim Sơn: Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã nhanh chóng tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh biện pháp xử lý; phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT đề huy động lực lượng, vật tư thiết bị tại chỗ để trải bạt thân đê xử lý đắp cơ phần áp phía đồng. Kết quả xử lý giờ đầu đã được thực hiện xong trong vòng 24h kể từ khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy trình và kỹ thuật và an toàn cho tuyến đê.

c. Đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó với các trận thiên tai lớn xảy ra tại địa phương (tổ chức thường trực trực ban, ban hành công điện chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó thiên tai, kết quả sơ tán dân,...).

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCH Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai toàn diện về công tác Phòng, chống thiên tai trong năm. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo nhiệm vụ được phân công xuống địa bàn phụ trách, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ phận tham mưu thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng chống thiên tai theo quy định tại Quyết định số 26/QĐ-BCH ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, nắm chắc thông tin, diễn biến của ATND, bão, mưa lũ, căn cứ khoa học, hiện trạng các công trình phòng lũ, kịp thời báo cáo và có biện pháp xử lý.

Đề chủ động ứng phó với bão, mưa lớn trên diện rộng, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản, Công điện chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình và các đơn vị có liên quan tìm mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết và chủ động tìm nơi tránh, trú để đối phó với bão, ATNĐ và các đợt không khí lạnh, gió mạnh trên biển.

Lực lượng công an, quân đội, lực lượng xung kích cấp xã tham gia phòng, chống thiên tai thực sự là lực lượng nòng cốt trong xử lý sự cố giờ đầu đảm bảo an toàn cho các công trình. Cán bộ và nhân dân tham gia phòng, chống thiên tai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kịp thời và tích cực trong công tác PCTT.

Lực lượng kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & PTNT, các huyện, thành phố đã thực sự phát huy vai trò kỹ thuật xung kích xử lý hiện trường hiệu quả, đảm bảo an toàn cho công trình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng đứng chân trên địa bàn xây dựng phương án sử dụng lực lượng, phương tiện khi có tình huống sự cố, thiên tai xảy ra trên đất liền của tỉnh Ninh Bình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch và trên biển, kiên quyết không cho các phương tiện hoạt động khi không đảm bảo thủ tục giấy tờ hoặc các trang thiết bị an toàn; chỉ đạo lực lượng duy trì thường xuyên chế độ trực ban tiếp nhận, xử lý tin có liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo công tác chỉ huy và sử dụng lực lượng, phương tiện khi có tình huống sự cố, thiên tai xảy ra trên biển của tỉnh Ninh Bình.

*** Bài học kinh nghiệm:**

- Khi thiên tai có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Ninh Bình Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo toàn diện từ tỉnh xuống huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ công tác Phòng, chống thiên tai. Các đồng chí thành viên BCH Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến địa phương triển khai xuống địa bàn phân công, thường xuyên nắm rõ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai tại địa bàn được giao.

- Khi thiên tai xảy ra công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai thực hiện nghiêm theo phương châm “4 tại chỗ”, Lực lượng kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & PTNT, các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra phát hiện sự cố và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu; lực lượng quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong ứng phó và đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn giao thông khu vực xảy ra thiên tai.

- Vùng nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp thiên tai cương quyết di dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

2.3. Kết quả triển khai hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

Ngay sau các đợt thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đều có hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát tổng hợp thiệt hại và huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai.

- Đối với sạt lở đất, đá tại huyện Nho Quan: Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Nho Quan khẩn trương di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng ra khỏi khu vực sạt lở, cấm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức lực lượng thường trực canh gác 24/24h và khắc phục sự cố sạt lở tạm thời để đảm bảo an cho người dân.

- Đối với sự cố sạt trượt tại vị trí đang thi công đắp mới tuyến đê hữu Đáy đoạn từ Km66+103 ÷ Km66+270 thuộc địa phận xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn: Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Kim Sơn để huy động lực lượng, vật tư, thiết bị tại chỗ để xử lý hạng mục căng phủ bạt đê cũ. Đắp cơ phản áp phía đồng đến cao trình (+2,00), chiều rộng B=7m; vị trí đắp cơ tương ứng vị trí bị sụt lún đê đắp mới phía sông. Căng phủ bạt toàn bộ đê cũ từ thượng lưu sang hạ lưu, vị trí phủ bạt tương ứng vị trí bị sụt lún đê đắp mới phía sông. Lắp đặt camera để theo dõi diễn biến sự cố và đảm bảo an toàn cho tuyến đê.

3. Bài học kinh nghiệm; khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị

a. Bài học kinh nghiệm

- Công tác Chỉ huy điều hành của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cần cương quyết, linh hoạt trong chỉ đạo cập nhật thông tin, xin ý kiến cấp trên và thống nhất kỹ thuật xử lý để đưa ra lệnh chỉ đạo đúng đắn nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phát huy cao tính chủ động, trách nhiệm trong phạm vi được phân công nhiệm vụ, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời xử lý tình huống nhanh, hiệu quả nhất.

- Công tác dự báo, cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và cách phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai.

b. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

- Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương trong công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế nên phát huy hiệu quả còn chưa cao.

- Công tác thống kê đánh giá thiệt hại theo Thông tư 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT còn nhiều bất cập, việc báo cáo thiệt hại của một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời, chưa đúng với biểu mẫu hướng dẫn.

- Việc cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ đập, lòng dẫn thoát lũ, chống biến đổi khí hậu cũng như việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình phòng, chống thiên tai nhìn chung còn chậm do thiếu vốn đầu tư.

- Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một số vụ việc vi phạm kéo dài.

- Công tác dự phòng vật tư, trang thiết bị phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ yêu cầu “4 tại chỗ” còn thiếu so với nhu cầu thực tế; một số trang thiết bị đặc chủng như xuống máy, ô tô, máy phát điện, ... thiếu, gây khó khăn cho huy động lực lượng, đảm bảo thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống thiên tai bão, lũ xảy ra.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo đã có chuyển biến nhưng vẫn còn có đơn vị chấp hành chưa nghiêm, gây khó khăn trong việc tổng hợp tình hình báo cáo.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên việc vừa tham gia ứng phó với thiên tai vừa đảm bảo phòng dịch gặp nhiều khó khăn.

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã còn mỏng, thiếu về trang bị, công cụ cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

c. Đề xuất, kiến nghị

- Vật tư dự trữ phòng chống thiên tai hàng năm được Cục dự trữ Quốc gia cấp phát còn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế tại địa phương, do đó để đáp ứng yêu cầu của từng địa phương đề nghị giao cho địa phương tự mua vật tư cần thiết dự trữ phòng chống thiên tai của từng địa phương; Tăng cường bổ sung trang bị, công cụ cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Cấp kinh phí để duy trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

- Cấp kinh phí để cải tạo, nâng cấp, xây dựng các công trình đê điều, hồ đập, công trình neo đậu tàu thuyền, ... đáp ứng nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Năm 2022 theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền sông và nước dâng vùng ven biển, hạn hán, xâm nhập mặn, đông lốc, nắng nóng, gió mùa...

1. Mục tiêu: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

2. Trọng điểm phòng chống thiên tai:

- Đối với chống bão, bão mạnh, siêu bão, sóng thần: Trọng điểm là huyện Kim Sơn (*Vùng nuôi trồng thủy sản, đê biển Bình Minh II, đê Bình minh III*).

- Đối với chống lũ: Trọng điểm là các huyện Nho Quan, Gia Viễn (hệ thống đê Tả, Hữu sông Hoàng Long). Đảm bảo chống được lũ theo mực nước lũ thiết kế; hạn chế tối đa việc chậm lũ qua tràn Lạc Khoái; xả lũ, làm chậm lũ tại vị trí tràn Đức Long - Gia Tường cũ nhằm từng bước xóa bỏ các khu phân lũ, chậm

lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

- Đối với xâm nhập mặn: Trọng điểm là huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô.

- Đối với hạn hán, rét đậm, rét hại, đông lốc: Trọng điểm là huyện Nho Quan, Yên Mô, thành phố Tam Điệp.

3. Phương hướng, nhiệm vụ

3.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025. Rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Văn phòng thường trực của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài Chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

3.2. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các cấp.

3.3. Xây dựng Văn phòng thường trực trực tuyến, kết nối giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT và Ban chỉ huy các cấp.

3.4. Tăng cường hoạt động Đội xung kích PCTT tại từng xã, thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

3.5. Triển khai và tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai.

3.6. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng Kế hoạch thu, chi có hiệu quả Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính Phủ.

3.7. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

3.8. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh; phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025.

3.9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để theo dõi, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VPBCH.
ĐTMT

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Vũ Nam Tiến